

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ต้องการฝึกอบรม	ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม	เรื่องที่ต้องการฝึกอบรม	ความต้องการศึกษา
นางสุภาภรณ์ ลมุลศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	บทบาทและความสำคัญของนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นายปฏิภาณจัน สีขาลี	นักวิชาการสาธารณสุข	Long course (มากกว่า 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร, เทคโนโลยี	พัฒนาการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถ เข้าถึง HL พัฒนาการตลาดเพื่อสุขภาพ พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นางสาวบุณยณัฐ จัตตศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	เทคโนโลยี	การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน	ศึกษาด้วยตนเอง
ณัฐภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	นวก.คอมพิวเตอร์	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	เทคโนโลยี	computer security	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นายพัฒนพงศ์ ฟองอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร, เทคโนโลยี, วิจัย	การสร้างอินโฟกราฟฟิกและการสร้าง ติดต่อวิดีโอ , ระเบียบวิจัย	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
สมภพ สุทัศน์วิริยะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การบริหาร	เทคนิคการบริหารงานในภาวะขัดแย้ง	ศึกษาด้วยตนเอง
นางสาวเอมอร แ้ว้วกาลสี	นักวิชาการสาธารณสุข	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การสื่อสาร	การสื่อสารภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ศึกษาด้วยตนเอง
สุจิตพรพรรณ ดอนทราย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร, เทคโนโลยี	พัฒนาการเด็ก	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
จรัสลักษณ์ ชันถม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	วิชาการเรื่องต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ศึกษาด้วยตนเอง
ดวงใจ กันธิยา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การสื่อสาร, เทคโนโลยี	การทำสื่อ อินโฟกราฟฟิค	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
พุลสินธุ์ พงษ์ประเทศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	Long course (มากกว่า 7 วัน)	วิชาการ, เทคโนโลยี, วิจัย ผบก.		หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
ณัฐพล หอมหวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	Long course (มากกว่า 7 วัน)	วิชาการ, เทคโนโลยี, วิจัย งานวิจัย		ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
นางโสพรรณ เรืองเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	Long course (มากกว่า 7 วัน)	การบริหาร	ผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
ภัคชดา บ่อคำเกิด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร, วิจัย	การสื่อสาร การนิเทศเยี่ยมเสริมพลังอย่างส	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
อรสา ส่ามะลี	พยาบาลวิชาชีพ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การสื่อสาร, เทคโนโลยี	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
มาลินี ลามคำ	พยาบาลวิชาชีพ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร	การพัฒนาบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ภัทรพร ชูศรี	นักโภชนาการชำนาญการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	เทคโนโลยี	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย

นายอภิชาติ ศรีอวน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	วิชาการการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธ์ อนามัยวัยรุ่น วัยรุ่นตั้งครรภ์ แม่และเด็กในกลุ่มวัยรุ่น	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นางสาวครองใจ ศรีลาราช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร, งาน	ระบบภายในและภายนอก	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
นางสาวสุกัญญา คณะวาปี	พยาบาล	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, วิจัย	วิจัย	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
เนตรนภา สุขป่า	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	HLงานทันตะ งานกราฟฟิกและตัดต่อวีดีโอ/ระเบียบ	ศึกษาด้วยตนเอง
พีรพัฒน์ เสี่ยงประยูร	นักวิชาการสาธารณสุข	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	เทคโนโลยี, งานสารบรรณ	หนังสือราชการทั้งหมด	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
สภาวดี ฟองฟุ้ง	นวก.สธ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	เทคโนโลยี	การทำอินโฟกราฟฟิก	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
พรพิมล นุดะลา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, การสื่อสาร, เทคโนโลยี	เกี่ยวกับงานวัยเรียน	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ชนกนันท์ ทองดอนบม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	วิชาชีพสาธารณสุข	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
ยุทธการ ประพากรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	Long course (มากกว่า 7 วัน)	หลักสูตร ผบต	หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
วิรุท นนสรัดน์	นักโภชนาการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	การดูแลผู้สูงอายุ	ศึกษาด้วยตนเอง
กนกอร ศรีจันทวงษ์	นวก.สธ.ปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	วิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
ปรียาพร สร้างไร่	นวก สธ ปก	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, วิจัย	การนำข้อมูลที่ได้จากการทำงานมาเขียนเป็น	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ	นักวิชาการสาธารณสุข	Long course (มากกว่า 7 วัน)	วิชาการ, วิจัย	การพัฒนาความรู้วิชาการและการวิจัย	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
จิราพร อนุศรี	พยาบาลวิชาชีพ	Long course (มากกว่า 7 วัน)	วิชาการ	อาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
เพียงไผท ชำนาญคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, งานสารบรรณ, พิธีกร / นำเสนองาน / แต่งหน้าแต่งกาย	ที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการดำเนินงาน	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย

กัมภุรี ปัทมธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, เทคโนโลยี	BFBSI และ SI	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
พงศ์ศิริ สันติภษิต	นิติกร	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ, งานสารบรรณ	กฎหมาย	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นางสาวสิริภา จิตดีพิมพ์	นักทรัพยากรบุคคล	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การสื่อสาร, เทคโนโลยี,	ง การเขียนหนังสือราชการ	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	งานสารบรรณ, งานด้านเล	การเขียนหนังสือราชการ	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
นายคุณพงษ์ ดันมิ่ง	นักวิชาการพัสดุ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การสื่อสาร	การสื่อสารภายในองค์กร	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานีจัดใ
ณัฐธิดา ศิริไพโรจน์	เจ้าพนักงานพัสดุ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	การสื่อสาร	การสื่อสารภายในองค์กร	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานีจัดใ
จรรยา. มังคะดา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	วิชาการ	ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบพัสดุ	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย
มณีรัตน์ แสนประสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ	Short course (น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน)	พัสดุ	การร่าง TOR การบริหารสัญญา	หลักสูตรภายนอกกรมอนามัย

ข้อเสนอแนะ

।

।

।

।

।

ให้

।

ให้

।

ให้

।

ให้

।

]

กรณีที่มีบุคลากร  
มาใหม่ ควรมีการ  
จัดอบรมระบบงาน  
ต่างๆ ให้กับกลุ่ม  
บุคลากรใหม่ เพื่อ  
เพิ่มพูนทักษะการ  
เรียนรู้งานได้เร็ว  
มากยิ่งขึ้น

]

]

ให้

ให้

]

]

]

ให้

]

]

]

1

1

1

1

ให้

ให้

1

1